

เกาะ: ข่าวเกษตร

เกาะข่าวเกษตรประจำวันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555... ● จากการที่ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบในหลักการ ให้ สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ และดำเนินการ ตามข้อเสนอวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ กระทรวงเกษตรฯในฐานะผู้รับผิดชอบหลัก จึงได้จัดประชุมร่วมกับผู้แทนจากกระทรวง ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพิจารณาและ ให้ความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ล้วนเป็นประโยชน์ ซึ่ง กรมส่งเสริมสหกรณ์ นำความเห็นดังกล่าวไปปรับปรุงร่าง แผนยุทธศาสตร์และ กลยุทธ์ในวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ให้เกิดความสมบูรณ์ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอน การนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อ พิจารณาต่อไป คาดว่าจะสามารถดำเนินการ ได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้... ● ตามที่ กรมพัฒนาที่ดินจัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการได้นำ เสนอผลงานวิชาการในสาขาต่าง ๆ ได้มีการ คัดเลือก ผลงานวิจัยดีเด่นปี 2555 เพื่อมอบ ประกาศเกียรติคุณให้กับเจ้าของผลงาน เป็น ขวัญและกำลังใจให้มุ่งมั่นพัฒนางานวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและประเทศชาติ ต่อไป... ● สำหรับ ผลงานวิจัยดีเด่นที่ได้รับ การคัดเลือก เช่น สาขาอนุรักษ์ดินและ น้ำ เรื่องการปลูกหญ้าแฝกรอบกองขยะเพื่อ กรองสารพิษ สาขาปรับปรุงบำรุงดิน เรื่อง การศึกษาอัตราการใช้น้ำปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมี

ร่วมกับวัสดุปรับปรุงดินเพื่อปลูกผักกาดทาง หงส์แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ ชลประทาน โครงการหลวงหนองหอย สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ เรื่องศึกษาระยะเวลา ที่เหมาะสมในการเก็บรักษาปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ที่ยังคงประสิทธิภาพ (วันหมดอายุ) สาขา สสำรวจ วิเคราะห์ วางแผนการใช้ที่ดิน เรื่อง สัตฐานวิทยาและสมบัติทางกายภาพของชั้น ดานประาะในดินที่มีวัสดุกำเนิดที่แตกต่างกัน สาขาเศรษฐสังคมและประเมินผล เรื่องการ ประเมินต้นทุนและผลตอบแทนจำแนกตาม เขตพื้นที่ความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการ ปลูกพืชเศรษฐกิจมะพร้าว สาขาวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม เรื่องพลวัตของคาร์บอน ในดินจากการไถกลบตอซังข้าวในภาคกลาง ของประเทศไทย... ● นายถือฉวิน จิม ประธานบริษัท Dolson Marketing Inc. ผู้นำเข้าอาหารรายใหญ่ของแคนาดา สนใจ ซื้ออาหารทะเลแช่แข็งทุกชนิดจำนวนมาก เพื่อจำหน่ายในแคนาดาและสหรัฐอเมริกา โดยจะซื้อเดือนละ 100 ตู้คอนเทนเนอร์ ผู้ สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ไพศาล มะระ พฤษ์วรรณ ผอ.สำนักนโยบายและยุทธ ศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมฯ กระทรวง พาณิชย์ ค่วนที่ paisan711@gmail.com, paisanmara@gmail.com... ●

“ดวงข้าว”
rajadhani@hotmail.com